
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ 

วันที่   ๗   พฤษภาคม  ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 

...........................................................................................................  
รายชื่อผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายจิรสิน  หมอกขุนทด ประธานสภา อบต.บ้านเก่า จิรสิน  หมอกขุนทด 
๒ นายจำลอง  กิจขุนทด รองประธานสภา อบต.บ้านเก่า จำลอง  กิจขุนทด 
๓ นายอนันต์  แกมขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ อนันต์  แกมขุนทด 
๔ นายตวง  เกณฑ์ขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ตวง  เกณฑ์ขุนทด 
๕ นายสมชาย  มนขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ สมชาย  มนขุนทด 
๖ นายสมชาย  กวกขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ สมชาย  กวกขุนทด 
๗ นายศักดิ์ดา  เกงขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ ศักดิ์ดา  เกงขุนทด 
๘ นายสุพพัต  ก่อมขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ สุพพัต  ก่อมขุนทด 
๙ นายมงคล  เกนขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ มงคล  เกนขุนทด 

๑๐ นายวุฒิไกร  โมขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ วุฒิไกร  โมขุนทด 
๑๑ นายจิราวุฒิ  เกลื่อนกลางดอน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑ จิราวุฒิ  เกลื่อนกลางดอน 
๑๒ นางดรุณี  อาบสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓ ดรุณี  อาบสุวรรณ์ 
๑๓ นายสมชาย  กุมขุนทด เลขานุการสภา อบต.บ้านเก่า สมชาย  กุมขุนทด 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายธนดล  กูกขุนทด นายก อบต. บ้านเก่า ธนดล  กูกขุนทด 
๒ นายนวพล  โกนขุนทด รองนายก อบต. บ้านเก่า นวพล  โกนขุนทด 
๓ นางรุ่งระวี  ชาญพิทยา รองนายก อบต. บ้านเก่า รุ่งระวี  ชาญพิทยา 
๔ นายสายน้อย  ชาขุนทด เลขานุการนายก อบต. บ้านเก่า สายน้อย  ชาขุนทด 
๕ นายณรงค์  แกมขุนทด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ณรงค์  แกมขุนทด 
๖ นายแสงดาว  กอยขุนทด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ แสงดาว  กอยขุนทด 
๗ นายสมชาย  เบ้าจันทึก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ สมชาย  เบ้าจันทึก 
๘ นางรุ้งเพชร  อริยานุวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ รุ้งเพชร  อริยานุวัฒน์ 
๙ นางภูษิตา  กำเนิดเขว้า ผู้อำนวยการกองคลัง ภูษิตา  กำเนิดเขว้า 

๑๐ นายชาติชาย  รัตนสงคราม ผู้อำนวยการกองช่าง ชาติชาย  รัตนสงคราม 
๑๑ นายประเสริฐ  กวกขุนทด ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ประเสริฐ  กวกขุนทด 



-๒- 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑๒ นายธนพงษ์  ทะนา หัวหน้าสำนักปลัด ธนพงษ์  ทะนา 
๑๓ นางณัฐวลัญช์  กงขุนทด นักพัฒนาชุมชน ณัฐวลัญช์  กงขุนทด 
๑๔ นางจินตนา  โคตรสมพงษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน จินตนา  โคตรสมพงษ์ 
๑๕ นางสาวกมลชนก  เกตุขุนทด ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กมลชนก  เกตุขุนทด 
๑๖ นางมยุรา  สีถาน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป มยุรา  สีถาน 
๑๗ นางดวงตา  ทงสันเทียะ พนักงานจ้างทั่วไป ดวงตา  ทงสันเทียะ 

 
 เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม  นายจิรสิน  หมอกขุนทด  ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเก่า  ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายจิรสิน  หมอกขุนทด  - ในการประชุมสภาวันนี้ท่านนายกได้เรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วม  
ประธานสภาฯ   ประชุมสภาในวันนี้ด้วย       
ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  
    -  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  เมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗ 
นายจิรสิน  หมอกขุนทด  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ตั้งแต่หน้าที่ ๑ เป็นต้นไป   
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ตรงจุดไหนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะ 
                                          ขอความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน 
              การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่  
                                          ๑/๒๕๖๗  เมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  มีมติรับรองรายงานการประชุม 
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗    
    เมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗ ด้วยมติรับรอง  ๑๒  เสยีง  ไม่รับรอง  -  เสียง 
    งดออกเสียง  ๑  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
    -  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 



-๓- 
๕.๑  เรื่องขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ รายการ โทรทัศน์ แอลอีดี (LED) TV แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 

นายจิรสิน  หมอกขุนทด  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพ่ือประกอบ 
ประธานสภาฯ   การพิจารณา 
นายธนดล  กูกขุนทด  เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก อบต.บ้านเก่า  เรื่องเดิม 

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗  หน้า ๒๔ การจดัซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์ 
แอลอีดี (LED) TV แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 
พิกเซล ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ให้เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕  นั้น 

    ข้อเท็จจริง 
ด้วยสำนักงบประมาณ ได้ออกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก

งบประมาณมาใหม่ล่าสุด เป็นฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖  ซึ่งในรายละเอียด
รายการโทรทัศน์ แอลอีดี (LED) TV แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 
3840 x 2160 พิกเซล ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
เปลี่ยนแปลงไปจากฉบับเดิมของเดือน ธันวาคม  ๒๕๖๕   

ดังนั้น  จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ รายการ โทรทัศน์ แอลอีดี (LED) TV แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ 

    ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ ความว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

    ข้อพิจารณา 
เพ่ือให้เป็นไปตามรายละเอียดข้างต้นและข้อกฎหมาย  จึงเสนอที่ประชุม

สภาฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
          ธนดล  กูกขุนทด 
                 (นายธนดล  กูกขุนทด) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 

 



-๔- 
นายจิรสิน  หมอกขุนทด  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม  ท่าน 
ประธานสภาฯ ใดเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

รายการ โทรทัศน์ แอลอีดี (LED) TV แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 
3840 x 2160 พิกเซล  ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ 
เผยแพร่ รายการ โทรทัศน์ แอลอีดี (LED) TV แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล  ด้วยมติเห็นชอบ  ๑๒  เสียง  ไม่เห็นชอบ  
-  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายจิรสิน  หมอกขุนทด ในวาระนี้มีสมาชิกหรือผู้ใหญ่บ้านท่านใดมีเรื่องอะไรที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ หรือไม ่ขอเรียนเชิญ 
นายสมชาย  เบ้าจันทึก น้ำประปาหมู่ที่ ๘ ไม่พอใช้ เนื่องจากมีผู้ใช้น้ำเพิ่มมากข้ึน จากเดิมมี ๘๐ ครัวเรือน 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ปัจจุบันมีประมาณ ๑๒๐ ครัวเรือน แต่ก่อนประปาหมู่บ้านมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 

๒ - ๓ หมื่นบาท เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน แต่ในระยะหลัง ๔ - ๕ ปีมานี้ ประสบปัญหา
ภัยแล้ง บ่อบาดาลที่ อบต.เคยขุดเจาะให้ปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้ อีกเรื่องคือค่าไฟฟ้ามี
การปรับขึ้นทำให้การบริหารจัดการมีการขาดทุน ในการแก้ปัญหาเบื้องต้นก็คือ
อยากได้โซล่าเซลล์ เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกและลดภาระค่าใช้จ่าย กระผมขอนำ
เรียนปัญหาให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบเพียงเท่านี้ครับ 

นายสมชาย  มนขุนทด ทางกระผมและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ มีถุงลมมอบให้ อบต. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติด 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ เตียง เนื่องจากผู้ที่เคยใช้ไม่ได้ใช้แล้ว จึงนำมามอบให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้

ต่อไป 
นายจิราวุฒิ  เกลื่อนกลางดอน - การจัดเก็บภาษีทาง อบต.จะมีการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่หรือไม่ ถ้าจะมีการเคลื่อน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ ที่ อยากให้ใช้รถขยายเสียงของ อบต. ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าด้วย 
 - ความคืบหน้าโครงการในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการไปมากน้อยเพียงใด 
 - โครงการที่จะลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๘ จะให้หมู่บ้านละกี่บาท 
 - ถนนเส้นวังโป่ง - หนองมะค่า และเส้นวังโป่ง - หนองโพธิ์ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิน

ศักยภาพของ อบต. ให้พิจารณาด้วย 
 - การขยายเขตประปาภูมิภาคที่ขยายเขตไปอำเภอเทพารักษ์ อยากติดตามความ

คืบหน้ากับการประปาด่านขุนทดด้วยว่าได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว 
 - การบันทึกการประชุมถึงแม้เป็นการประชุมนอกรอบก็อยากให้มีการบันทึกการ

ประชุมไว้ด้วย 
นางภูษิตา  กำเนิดเขว้า อบต.จะมีโครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าขยะมูลฝอยนอก 
ผู้อำนวยการกองคลัง สถานที ่ส่วนวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 



-๕- 
นายตวง  เกณฑ์ขุนทด ในหนังสือที่ อบต.แจ้งให้มาชำระภาษี ขอให้แจ้งด้วยว่าให้มาชำระภาษีที่ อบต. 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ หรือมีเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการรับชำระภาษีในหมู่บ้าน เพราะชาวบ้านถามมา 
 ผมเองก็ตอบไม่ถูก 
นายวุฒิไกร  โมขุนทด ความคืบหน้างบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการประเภท 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐ ก่อสร้างถนน คสล. ได้ดำเนินการถึงไหนแล้ว 
นายชาติชาย  รัตนสงคราม โครงการจ่ายขาดเงินสะสม เราได้ดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ได้ดำเนินการ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณ ๑๐ โครงการ 
นายสมชาย  กุมขุนทด ฝาท่อท่ีชำรุดหน้าวัดบ้านเก่า อยากให้ดำเนินการก่อนที่วัดบ้านเก่าจะมีงานบุญ  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒ เพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ 
นางภูษิตา  กำเนิดเขว้า งานซ่อมแซมฝาท่อกำลังดำเนินการประมาณราคา เมื่อได้ราคาท่ีชัดเจนแล้วจะได้ 
ผู้อำนวยการกองคลัง หาโอนงบประมาณเพ่ือดำเนินการซ่อมแซม 
นายธนดล  กูกขุนทด - โครงการที่จะลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๘ จะให้หมู่บ้านละ 
นายก อบต.บ้านเก่า ๓๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 
 - ถนนเส้นวังโป่ง - หนองมะค่า และเส้นวังโป่ง – หนองโพธิ์ และโครงการอ่ืน ๆ ที่

เกินศักยภาพ เราได้ส่งให้หน่วยงานอื่น ๆ เช่น อบจ. และกรม เพื่อขอรับสนับสนุน 
 งบประมาณ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อไรจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
 - การขยายเขตประปาภูมิภาคที่ขยายเขตไปอำเภอเทพารักษ์ เนื่องจากผู้จัดการ

การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอด่านขุนทดได้ย้ายไปแล้ว จึงไม่ทราบถึงความคืบหน้า 
นางภูษิตา  กำเนิดเขว้า การบันทึกรายงานการประชุมทั้งในสมัยประชุมก็ดีหรือการประชุมนอกรอบ เรามี 
ผู้อำนวยการกองคลัง เครื่องบันทึกเสียง ซึ่งสำนักปลัดเป็นผู้เก็บรักษาไว้ สามารถไปยืมเพ่ือนำมาบันทึก 
 เสียงได้ แต่หน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงจะเป็นของท่านเลขานุการสภา แต่ท่านก็ 
 สามารถให้เจ้าหน้าที่ของ อบต. เป็นผู้ช่วยเหลือได้ 
นายจิรสิน  หมอกขุนทด มีท่านใดมีเรื่องอะไรที่จะแจ้งเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีต้องขอขอบคุณท่านนายก 
ประธานสภาฯ ท่านรองนายก ท่านเลขานายก ท่านปลัด ท่านสมาชิก และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุก

ท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้  ขอปิดการประชุม 

                        เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
............................................................................ 
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     สมชาย  กุมขุนทด 
                                                 (นายสมชาย  กุมขุนทด) 
           เลขานุการสภาฯ , ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
-  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๗  เมื่อวันที่...........................................................เห็นว่าถูกต้องแล้ว   
 

   ศักดิ์ดา  เกงขุนทด             สุพพัต  ก่อมขุนทด             สมชาย  กวกขุนทด 
(นายศักดิ์ดา  เกงขุนทด)          (นายสุพพัต  ก่อมขุนทด)          (นายสมชาย  กวกขุนทด)  
ประธานคณะกรรมการฯ     กรรมการตรวจรายงานการประชุม    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
-  รายงานการประชุมสภาฯ  ได้มีการรับรองในคราวประชุมสภาฯ สมัย.............สมัยที่......ครั้งที่................เมื่อวันที่...... 
...............................................  
      จิรสิน  หมอกขุนทด 
            (นายจิรสิน  หมอกขุนทด) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 
 
 


